

มาตรการด้านสุขอนามัยการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่ส่วนกลาง วิทยาเขตศาลายา

ตามที่ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern; PHEIC) หลังจากเชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว และสำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ ๓ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องตามที่ระบุไว้โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก

จากสถานการณ์ดังกล่าว กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ส่วนกลางภายในวิทยาเขตศาลายา เช่น อาคารบรรยายรวม หอประชุม และศูนย์อาหารกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งอาจจะเป็นจุดเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวจึงมีมาตรการในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ตามแนวทางที่ระบุไว้โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. จัดทำสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีการป้องกันตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19, การล้างมือที่ถูกต้อง, การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง, ติดตามบอर्डประชาสัมพันธ์ในอาคารที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น ศูนย์การเรียนรู้มหิดล อาคารสิริวิทยา อาคารบรรยายรวม
๒. จัดให้มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น อาคารบรรยายรวม หอประชุม ศูนย์อาหารกลาง จุดเยี่ยมรถจักรยาน (จักกาเซ็นเตอร์)



๓. เพิ่มความถี่ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่มีความเสี่ยง เช่น หอประชุม อาคารบรรยายรวม หอประชุม ศูนย์อาหารกลาง สถานีรถราง และเช็คด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๔. ทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัส เช่น พื้น, ลิฟต์, หอน้ำ, มือจับประตูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๕. ทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสของจักรยานสาธารณะ (จักรยานสีขาว) เช่น มือจับจักรยาน มือเบรกและเบาะนั่ง



ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดรอบการให้บริการที่จุดเยี่ยมรถจักรยาน (จักกาเซ็นเตอร์) ก่อนจะเริ่มให้บริการในรอบถัดไป ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือฟองสเปรย์ฆ่าเชื้อ

ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดตามสถานการณ์ระบาดของโรค คำแนะนำ หรือแนวทางการปฏิบัติได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข <https://ddc.moph.go.th/viral-pneumonia/index.php> และองค์การอนามัยโลกอย่างสม่ำเสมอ

